

\*  
Số 977-TB/HU

Phong Thổ, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình**  
**mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025**

-----

Thực hiện chương trình làm việc, ngày 17/6/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Sau khi nghe báo cáo của BCĐ và ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Ban chỉ đạo, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:

**I. Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn**

BCĐ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn, đạt kết quả tích cực: Ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình; thành lập, kiện toàn bộ máy, tổ chức lớp tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, từng bước huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, ủng hộ của Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 25%, bình quân tiêu chí/xã đạt 12,31; trong đó 04 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó 7 xã đạt 10-14 tiêu chí; 05 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn còn một số hạn chế, đó là: Hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân có lúc, có nội dung chưa được thường xuyên, liên tục, kết quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, BCĐ cấp xã chưa quyết liệt, chưa thường xuyên. Chất lượng một số tiêu chí Nông thôn mới tại một số xã còn thấp. Vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy đầy đủ. Việc lựa chọn và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới để tập trung tuyên truyền, nhân rộng ra các bản tại địa phương còn hạn chế. Việc huy động nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.

**II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới**

Trong thời gian tới, để hoàn thành các mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, Ban Thường

vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, BCD các Chương trình mục tiêu Quốc gia từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trọng tâm là: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy, Kế hoạch 305-KH/HU ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đưa huyện Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan, UBND các xã:

Tham mưu kiến toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy của Chương trình như: BCD các cấp, tổ giúp việc, duy trì chế độ họp định kỳ, chế độ báo cáo định kỳ đối với các thành viên BCD; thường xuyên theo dõi, rà soát, bổ sung vào kế hoạch hằng năm, kế hoạch giai đoạn cho phù hợp tình hình thực tiễn.

Chủ động rà soát, xác định nhu cầu, nội dung đầu tư, kinh phí thực hiện, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đạt được các tiêu chí đề ra, lựa chọn những tiêu chí không cần nhiều nguồn lực kinh phí để hoàn thành trước để tập trung vào các tiêu chí cần nhiều nguồn lực, nhất là về kinh phí để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và năm 2025. Đồng thời rà soát hiện trạng cơ sở vật chất trường, lớp học không còn nhu cầu tại các thôn, bản để xây dựng phương án chuyển đổi công năng sử dụng sang làm nhà văn hóa, điểm vui chơi giải trí.... Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đảm bảo kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch giao năm 2024 và năm 2025 (*nhất là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa....*).

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới (*xã Mường So, Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông*); đồng thời tuyên truyền, tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại các xã dự kiến đạt chuẩn đến năm 2025 (*xã Bản Lang, Hoang Thèn, Lán Nhì Thàng*).

3. Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Nông thôn mới; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động đang triển khai thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động trồng cây phủ đất trồng, làm xanh hoá vườn, cải tạo vườn tạp, hàng rào, cổng, ngõ; trồng cây xanh ven đường, tham gia xây dựng các tuyến đường hoa... ở địa bàn nông thôn; giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phân loại và thu gom rác thải đúng quy định; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường... triển khai xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về xây dựng Nông thôn mới.

5. Đảng ủy các xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, thôn, bản; làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Nơi nhận

- Thường trực Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- BCD các Chương trình MTQG,
- Các ban đảng huyện,
- MTTQ và các đoàn thể,
- Đảng ủy các xã trong huyện,
- Các đ/c Ủy viên BTVHU,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Văn Thanh**